

ทมิฬอีแลม (Tamil Eelam) : ปัญหาชาติพันธุ์ในศรีลังกา

ผศ.ดร.วงเดือน นาราวัจจ์*

ศรีลังกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์สูง กระทั่งไม่อาจประนีประนอมกันได้ ทำให้มีการใช้กำลังประหัตประหารกันจนสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ การเติบโตและการพัฒนาประเทศ

ศรีลังกามีประชากรประมาณ 19.7 ล้านคน¹ ในจำนวนนี้ร้อยละ 74 เป็นชาวสิงหลที่ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 18 เป็นชาวทมิฬซึ่งส่วนใหญ่ นับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 7 เป็นพวกมัวร์ (Moors) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 1 เป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ประกอบด้วย พวกเบอร์เกอร์ (Burghers) ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าอาณานิคม คือ โปรตุเกส ดัตช์และอังกฤษ พวกยูเรเชียหรือพวกเลือดผสมยุโรปกับเอเชีย พวกเชื้อสายมาเลย์ และพวกเวททะ (Veddhas) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเผ่าดั้งเดิมของศรีลังกา ในบรรดาชนกลุ่มน้อยของศรีลังกาทั้งหลาย พวกทมิฬเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและพยายามแบ่งแยกดินแดนโดยวิธีการใช้กำลัง ทำให้ปัญหาของชนกลุ่มน้อยในศรีลังกาบานปลายและยืดเยื้อมานานกว่า 2 ทศวรรษ

การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มทมิฬในศรีลังกา

ทมิฬเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งของอินเดียซึ่งมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานนานนับ 2000 ปีแล้ว สันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับพวกดราวิเดียน (Dravidian) ที่ก่อกำเนิดอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อประมาณ 2500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ปัจจุบันจำนวนประชากรทมิฬกระจายอยู่ทั่วโลกมีมากกว่า 74 ล้านคน² และมีสถานะเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียประมาณ 61.5 ล้านหรือประมาณร้อยละ 6.32 ของพลเมืองอินเดีย โดยมีศูนย์กลางอยู่ในรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ที่เหลือกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ที่สำคัญคือ ศรีลังกา (ประมาณ 2.7 ล้านคน) มาเลเซีย (ประมาณ 1.06 ล้านคน) สิงคโปร์ (ประมาณ 90,000 คน) และมอริตัส (ประมาณ 36,000 คน) ในจำนวนนี้กลุ่มทมิฬในศรีลังกาเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหากับรัฐบาลของประเทศตนมากที่สุด

* อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

¹ ข้อมูลองค์การสหประชาชาติ ค.ศ. 2005

² Wikipedia, the free encyclopedia. *Tamil people*. (2005, June 11)

ชาวทมิฬอพยพเข้าไปในเกาะลังกาตั้งแต่ต้นคริสต์ศักราช ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 7 พวกอินเดียจากรัฐทมิฬนาฑูได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองเข้าไปในลังกา ทำให้มีชาวทมิฬกลุ่มต่างๆ อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเกาะลังกามากขึ้น นอกจากนี้ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 10 – 11 พวกโจละ (Chola) จากอินเดียใต้ได้ทำสงครามยึดครองเกาะลังกา ส่งผลให้อิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดูแพร่เข้าไปปะปนกับวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่แพร่หลายอยู่ในเกาะลังกาก่อนหน้านั้น หลังจากพวกโจละเสื่อมอำนาจแล้ว อาณาจักรโปโลนนารูวะ (Polonnaruwa) ซึ่งมีผู้ปกครองเชื้อสายอินเดียก็สามารถขยายอิทธิพลปกครองลังกาได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามหลังสมัยของพระเจ้าปรกรมพาทุมหาราช (ค.ศ. 1153 – 1186) ราชวงศ์อารยะจักรวรรดิ (Aryachakravarthi dynasty) สามารถสถาปนาอาณาจักรอิสระของพวกทมิฬขึ้นที่คาบสมุทรจาฟฟนา (Jaffna) ทางตอนเหนือของเกาะลังกาได้ อาณาจักรแห่งนี้สามารถดำรงเอกราชนานประมาณ 150 ปี³ จากนั้นถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสิงหลในสมัยของพระเจ้าปรกรมพาทูที่ 6 (ค.ศ. 1410 – 1468) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโกตเต (Kotte) ใกล้กับเมืองโคลัมโบ (Colombo) ต่อมาใน ค.ศ. 1619 โปรตุเกสสามารถยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของลังกา (ยกเว้นอาณาจักรแคนดี) รวมทั้งคาบสมุทรจาฟฟนาด้วย ทำให้พวกทมิฬต้องอยู่ใต้การปกครองของชาวตะวันตก ต่อเนื่องมาตลอดสมัยอาณานิคมของศรีลังกา

หลังอังกฤษเข้ามาปกครองอาณานิคมเกาะลังกาใน ค.ศ. 1802 แล้ว อังกฤษได้สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่ปลูกชาเป็นพืชเศรษฐกิจของลังกา พร้อมทั้งมีการนำแรงงานชาวทมิฬจากอินเดียใต้เข้าไปทำงานในไร่ชาและสวนยางพารา เนื่องจากพวกทมิฬมีค่าแรงถูกกว่าและแข็งแรงกว่าพวกสิงหล ทำให้มีชาวทมิฬจากรัฐทมิฬนาฑูจำนวนมากเดินทางเข้าไปรับจ้างและตั้งถิ่นฐานในลังกา โดยทั่วไปพวกทมิฬในศรีลังกาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ **พวกทมิฬศรีลังกา** สืบเชื้อสายมาจากพวกทมิฬในจาฟฟนา ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของศรีลังกา บางครั้งเรียกตัวเองว่า “อีแลม” ตามที่พวกสิงหลในสมัยต้นคริสต์ศักราชเรียกพวกทมิฬว่า “อีแลม” ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าพวกตนเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ในประเทศนี้มานานนับ 2000 ปี และ**พวกทมิฬอินเดีย** หรือพวกทมิฬที่อพยพเข้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตชาของศรีลังกา พวกนี้โดดเด่นจากประชากรกลุ่มอื่นๆ ในศรีลังกา ชาวทมิฬกลุ่มนี้เป็นพวกฮินดูที่ส่วนใหญ่ถือกำเนิดในวรรณะต่ำ มีฐานะยากจนและได้รับการศึกษาน้อย บางส่วน (ประมาณร้อยละ 40) ยังไม่มีสถานะเป็นพลเมืองของศรีลังกา⁴ จึงไม่มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศศรีลังกาและชาวสิงหล แต่มีความผูกพันกับกลุ่มชนชาติทมิฬสูง ทั้งกับกลุ่มทมิฬศรีลังกาและทมิฬในรัฐทมิฬนาฑู

³ S. Ranwella. *The So – called Tamil Kingdom of Jaffna*. (2005, June)

<http://www.infolanka.com/org/srilanka/hist/hist4.html>

⁴ Wikipedia, the free encyclopedia. *Tamil people*. op.cit.

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับกลุ่มทมิฬอีแลม

หลังศรีลังกาได้รับเอกราชจากอังกฤษใน ค .ศ. 1948 กลุ่มชาติพันธุ์ในศรีลังการวมทั้งพวกทมิฬกลุ่มต่างๆ ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองของตนเองขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ต่อมาพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมาก คือ พรรคศรีลังกาฟรีเมอม (Sri Lanka Freedom Party) หรือ SLEP ซึ่งก่อตั้งโดยนายโซโลมอน บันดาราเนายเก (Solomon Bandaranaike) ชาวสิงหลที่นับถือศาสนาพุทธ พรรคฯ นี้ดำเนินนโยบายสิงหลนิยมหรือที่เรียกว่า “เฉพาะสิงหล” (Sinhala Only) ซึ่งให้ความสำคัญกับชาวสิงหลและศาสนาพุทธเหนือกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาอื่นๆ ส่งผลให้พวกทมิฬไม่พอใจและประท้วงต่อต้านนโยบายนี้ เป็นเหตุให้ชาวสิงหลหัวรุนแรงมีปฏิริยาตอบโต้ รวมทั้งมีการใช้ความรุนแรงต่อกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทมิฬอีแลมหรือปัญหาชาติพันธุ์ในศรีลังกา

ที่มาของปัญหาทมิฬอีแลม

ทมิฬอีแลมเป็นชื่อเรียกรัฐเอกราชที่พวกทมิฬต้องการจัดตั้งขึ้น โดยวิธีการแบ่งแยกดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของตนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของศรีลังกาให้เป็นอิสระจากรัฐบาลของพวกสิงหล ปัจจุบันคำว่าทมิฬอีแลมใช้เรียกกลุ่มทมิฬที่พยายามดำเนินการแบ่งแยกดินแดนด้วยความต้องการแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มทมิฬอีแลมมีสาเหตุมาจาก ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม นโยบายปกครองอาณานิคมในเกาะลังกาของอังกฤษ และนโยบายชาตินิยมของรัฐบาลสิงหล

ชนชาติทมิฬและชนชาติสิงหลมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา จารีตประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิต ซึ่งยากต่อการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม พวกทมิฬศรีลังกาส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตคาบสมุทรจาฟฟนา มีการรวมกลุ่มเฉพาะสังคมของตนเป็นเอกเทศและไม่ปะปนกับพวกสิงหล ดังนั้นแม้ว่าพวกนี้อพยพเข้ามาอยู่ในเกาะลังกานานถึง 2000 ปีแล้ว แต่ก็ไม่มี ความผูกพันกับชนกลุ่มอื่นโดยเฉพาะพวกสิงหล และไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศศรีลังกาที่ปกครองโดยพวกสิงหล ส่วนพวกทมิฬอินเดียที่อพยพเข้ามาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีฐานะยากจนและตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตที่ราบสูงตอนกลางของประเทศก็โดดเดี่ยวจากชนกลุ่มอื่น จึงไม่มี ความรู้สึกที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศศรีลังกา แต่มีความผูกพันกับพวกทมิฬในรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นดินแดนดั้งเดิมของบรรพบุรุษตน ความรู้สึกแปลกแยกจากชนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในศรีลังกาดังกล่าว ทำให้ชาวทมิฬกลุ่มต่างๆ ในศรีลังกาสนับสนุนนโยบายแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มทมิฬอีแลม

เมื่ออังกฤษปกครองเกาะลังกาโดยตรงตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอังกฤษได้ใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครอง (divide and rule) ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในดินแดนนี้ ส่งผลให้ชาวทมิฬเป็นอิสระจากชาวสิงหล นอกจากนี้อังกฤษยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตชนชาติทมิฬทางด้านการศึกษาและ

การทำงาน อังกฤษได้สร้างโรงเรียนในเขตอาศัยของพวกทมิฬในคาบสมุทรจาฟฟนามากกว่าพื้นที่ใดๆ ในเกาะลังกา ส่งผลให้สัดส่วนของชาวทมิฬที่ทำงานในระบบราชการของอังกฤษ รวมทั้งการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เช่นการแพทย์ และกฎหมายเหนือกว่าชาวสิงหล⁵ ดังนั้นเมื่อชาวสิงหลซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้ปกครองประเทศศรีลังกาหลังได้รับเอกราช รัฐบาลสิงหลจึงต้องการยกสถานะของชาวสิงหลและกีดกันโอกาสทางการเมืองของพวกทมิฬ เป็นเหตุให้พวกทมิฬไม่พอใจและเรียกร้องอิสรภาพจากรัฐบาลสิงหล

ประการสุดท้าย นโยบายของรัฐบาลชาตินิยมสิงหลเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้พวกทมิฬกลุ่มต่างๆ ต้องการแบ่งแยกดินแดนของตนเอง ใน ค.ศ. 1949 พวกทมิฬได้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเฟเดอรัล (Federal Party) หรือ FP ซึ่งมีนโยบายเรียกร้องให้ดินแดนของพวกทมิฬในภาคเหนือและภาคตะวันออกมีการปกครองตนเองในระบบสหพันธรัฐ อย่างไรก็ตามแนวนโยบายดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากพวกสิงหลซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ใน ค.ศ. 1956 รัฐบาลของนายบันดาราเนยเกซึ่งมีแนวนโยบายชาตินิยมและต่อต้านชาวทมิฬอย่างรุนแรงยังผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อสนับสนุนนโยบาย “เฉพาะสิงหล” ของตน เช่น การประกาศให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการ การสงวนตำแหน่งงานราชการต่างๆ จำนวนมากให้เฉพาะกับผู้ที่พูดภาษาสิงหลเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงนโยบายคัดเลือกนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย โดยกำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของนักศึกษาชาวทมิฬสูงกว่านักศึกษาชาวสิงหล เพื่อลดจำนวนนักศึกษาชาวทมิฬในมหาวิทยาลัยลง

นโยบาย “เฉพาะสิงหล” ได้รับการคัดค้านจากฝ่ายผู้นำพรรคเฟเดอรัลอย่างรุนแรง ดังนั้นใน ค.ศ. 1958 พรรคเฟเดอรัลจึงรณรงค์ให้มีการประท้วงโดยสันติวิธีในเขตจาฟฟนา แต่ฝ่ายรัฐบาลได้ส่งกำลังทหารและตำรวจเข้ากดดันการประท้วง ในขณะเดียวกันในเขตชุมชนของชาวสิงหลก็จัดให้มีการประท้วงต่อต้านกลุ่มทมิฬและนำไปสู่การจลาจลที่ทำให้ชาวทมิฬหลายร้อยคนเสียชีวิต⁶ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในศรีลังกา

ทั้งฝ่ายรัฐบาลสิงหลและพรรคเฟเดอรัลของฝ่ายทมิฬต่างต้องการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางการเมือง ดังนั้นในกลางทศวรรษ 1960 พรรคเฟเดอรัลจึงเข้าร่วมกับรัฐบาลผสมของฝ่ายสิงหล อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวพุทธชาตินิยมในศรีลังกาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหัวรุนแรง มีฐานะยากจนและหัวรุนแรงการขยายอิทธิพลของอินเดียในศรีลังกา ได้ก่อตั้งกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชน (People's Liberation Front) หรือ JVP ใน ค.ศ. 1967 หลังจากนั้นใน ค.ศ. 1971 ได้จัดตั้งกลุ่มติดอาวุธก่อการจลาจลเพื่อต่อต้านอินเดียและกลุ่มเชื้อสายอินเดียซึ่งรวมถึงพวกทมิฬ โดยมีเยาวชนสิงหล

⁵ BBC NEWS. Sri Lanka – how ethnic tensions grew. (1998, January 28).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/sri_lanka/50926.stm

⁶ Alex , Bilodeau. *The Struggle for Tamil Eelam.* <http://www.Tamilnation.org>

หลายพันคนเข้าร่วมในเหตุการณ์นี้ ทำให้รัฐบาลอินเดียต้องแก้ปัญหาโดยประกาศภาวะฉุกเฉิน นานต่อเนื่องถึง 6 ปี

การต่อสู้ของกลุ่มทมิฬอีแลม

ใน ค.ศ. 1972 พวกทมิฬกลุ่มต่างๆ ได้จัดตั้งกลุ่มแนวร่วมสหทมิฬ (Tamil United Front) หรือ TUF เพื่อดำเนินการทางการเมือง ประกอบด้วย พรรคเฟเดอรัล กลุ่มทมิฬคองเกรส (Tamil Congress) หรือ TC กลุ่มซีลอน เวิร์เกอร์ คองเกรส (Tamil Workers Congress) หรือ CWC และกลุ่มทมิฬนิวไทเกอร์ (Tamil New Tiger) หรือ TNT ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนติดอาวุธ นำโดยเวลูพิลไล พิรภาคาราน (Velupillai Pirabhakaran) หรือที่รู้จักในนาม เวลูพิลไล ประภาคาราน (Velupillai Prabhakaran) ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายและมีอายุเพียง 17 ปี⁷ กลุ่ม TNT ได้เริ่มปฏิบัติการใน ค.ศ. 1975 โดยลอบสังหารนายกเทศมนตรีเมืองจาฟฟนาซึ่งเป็นชาวทมิฬและผู้ประสานงานของพรรค SLEP ในขณะนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการลอบสังหารฝ่ายตรงข้ามของกลุ่มทมิฬ ในปีถัดมา กลุ่มแนวร่วมสหทมิฬยังเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยสหทมิฬ (Tamil United Liberation Front) หรือ TULF และมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งรัฐอิสระชื่อรัฐทมิฬอีแลม (State of Tamil Eelam) นอกจากนี้กลุ่ม TNT ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มพยัคฆ์อิสระแห่งทมิฬอีแลม (Liberation Tiger of Tamil Eelam) หรือ LTTE เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์การดำรงอยู่ของชาติทมิฬ ต่อมากลุ่ม LTTE ได้ปฏิบัติการรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็นผู้ชี้นำการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬอีแลมทั้งหมด ส่วนนายประภาคารานก็กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของกลุ่มทมิฬอีแลมในปัจจุบัน หนึ่งขณะที่ฝ่ายทมิฬอีแลมใช้ความรุนแรงมากขึ้น ฝ่ายรัฐบาลสิงหลก็ใช้มาตรการปราบปรามและได้ตอบที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่อาจปรองดองกันโดยสันติวิธี

โดยรวมวิธีการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬอีแลมมีอยู่หลายวิธี ทั้งวิธีการทางรัฐสภา การใช้กำลังและการประชาสัมพันธ์

วิธีการทางรัฐสภา เป็นวิธีการที่พวกทมิฬผู้ต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปกครองตนเอง ชาวทมิฬศรีลังกาที่มีการศึกษาสูงมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม ใน ค.ศ. 1912 เมื่ออังกฤษจัดให้ชาวอาณานิคมในลังกามีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของคนเข้าไปทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ (State Legislative Council) เป็นครั้งแรกนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนของชาวอาณานิคม คือ เซอร์โพนนาลัม รามานาธาน (Sir Ponnambalam Ramanathan) ชาวทมิฬซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่งซึ่งเป็นชาวสิงหลได้ หนึ่งผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองของชาวอาณานิคมขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 1919 ซึ่งได้แก่ พรรคซีลอน เนชันนอลคองเกรส (Ceylon National Congress) หรือ CNC ก็เป็น

⁷ Alex Bilodeau. *The Struggle for Tamil Eelam* <http://www.tamilnation.org>

นักการเมืองเชื้อสายทมิฬ ชื่อ เซอร์โพนนามบัลัม อรุณชัลัม (Sir Ponnambalam Arunachalam) นอกจากนี้ยังพวกทมิฬยังตั้งพรรคการเมืองอื่นๆ อีก เช่น พรรคคองเกรสทมิฬคองเกรส (All Tamil Congress, ค.ศ. 1948) และพรรคเฟเดอรัล (ค.ศ. 1949) ซึ่งพยายามรณรงค์ต่อต้านนโยบายเฉพาะสิ่งหนึ่งที่กีดกันสิทธิของชาวทมิฬ

ในทศวรรษ 1970 พรรคการเมืองของชาวทมิฬกลุ่มต่างๆ ที่รวมเป็นกลุ่ม TULF ยังคงยึดแนวทางรัฐสภาเรียกร้องการปกครองตนเอง เนื่องจากพรรคการเมืองเหล่านี้ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งในเขตภาคเหนือและบางส่วนของภาคตะวันออกที่เป็นเขตอิทธิพลของชาวทมิฬ ทำให้กลุ่ม TULF เป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีบทบาทสำคัญในรัฐสภาศรีลังกา อย่างไรก็ตามหลังจากรัฐสภาศรีลังกาซึ่งมีสมาชิกเป็นชาวสิงหลถึง 5 ใน 6 ได้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใน ค.ศ. 1978 ที่เพิ่มอำนาจให้กับประธานาธิบดีของศรีลังกา รวมทั้งยกย่องศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาสำคัญของชาติ ตลอดจนประกาศให้ภาษาสิงหลเป็นภาษาราชการของศรีลังกา⁸ ฝ่ายทมิฬอีแลมซึ่งไม่มีโอกาสต่อสู้ทางรัฐสภามากนัก จึงไปยึดแนวทางการใช้กำลังในการต่อสู้เพิ่มมากขึ้น

วิธีการใช้กำลัง ใน ค.ศ. 1983 กองกำลังของกลุ่ม LTTE เริ่มปฏิบัติการรุนแรงโดยลอบสังหารทหารของรัฐบาลสิงหลจำนวน 13 คนที่ประจำอยู่ทางตอนเหนือ เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดปฏิกริยารุนแรงในหมู่ชาวสิงหลซึ่งได้ตอบโต้โดยก่อการจลาจลต่อต้านชาวทมิฬในกรุงโคลัมโบ ทำให้มีชาวทมิฬหลายร้อยคนเสียชีวิต และชาวทมิฬทางตอนใต้จำนวนนับแสนคนพากันลี้ภัยออกนอกประเทศ ดังนั้นกลุ่ม LTTE ซึ่งเห็นว่าฝ่ายสิงหลตอบโต้รุนแรงเกินกว่าเหตุ⁹ จึงมีปฏิบัติการต่อต้านรัฐบาลสิงหลรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้รัฐบาลและชาวสิงหลได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนกลุ่ม LTTE ก็มีบทบาทโดดเด่นและกลายเป็นแกนนำในการต่อสู้ของฝ่ายทมิฬอีแลมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด

กลุ่ม LTTE ใช้การก่อการร้ายที่รุนแรงเป็นวิธีการในการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนโดยได้รับความช่วยเหลือจากพวกทมิฬในรัฐทมิฬนาฑูของอินเดีย รวมทั้งรัฐบาลอินเดียที่ต้องการขยายอิทธิพลเข้าแทรกแซงประเทศศรีลังกาก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม LTTE ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยินยอมให้กลุ่มติดอาวุธของกลุ่มนี้เข้าไปฝึกอาวุธในเขตประเทศของตน¹⁰ ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 กำลังสำคัญของกลุ่ม LTTE คือกลุ่มเยาวชนในเขตอิทธิพลของทมิฬอีแลม โดยผู้นำของกลุ่ม LTTE จะคัดเลือกเยาวชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 13 ปี ไปฝึกหัดวิธีการใช้อาวุธปืนและระเบิด ทำให้มีนักเรียน

⁸ Sri Lanka Constitution 1978. <http://www.tamilnation.org>.

⁹ Australian Centre for Sri Lankan Unity. *Fifteen Years of Separatist Terrorism in Sri Lanka*. 20 January 1997. <http://www.lankalibrary.com>, file://A:\WWW Virtue Library - Sri Lanka_files\acsl37.htm

¹⁰ Alex Bilodeau. *The Struggle for Tamil Eelam*. op.cit.

ประมาณร้อยละ 50 ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LTTE¹¹ อย่างไรก็ตามหลังจากกลุ่ม LTTE ถูกกดดันอย่างหนักจากองค์กรสหประชาชาติ เรื่อง การนำเยาวชนอายุต่ำกว่า 17 ปีไปร่วมรบ ทำให้พวกทมิฬออกมายอมรับใน ค.ศ. 1998 ว่ามีการนำเยาวชนไปร่วมรบจริง แต่ก็โทษว่าเป็นความผิดของรัฐบาลศรีลังกาที่ผลักดันให้เยาวชนเหล่านั้นออกมาสู้รบ¹²

วิธีการต่อสู้ของกลุ่ม LTTE ที่แพร่หลายที่สุดคือ การก่อการร้ายโดยการก่อวินาศกรรมและการระเบิดพลีชีพ กลุ่ม LTTE ได้ชื่อว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ปฏิบัติการได้ผลมากที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุด¹³ ระหว่าง ค.ศ. 1983 – 2003 กลุ่ม LTTE ได้ปฏิบัติการระเบิดพลีชีพถึง 217 ครั้ง¹⁴ โดยผู้ปฏิบัติการเหล่านี้ได้รับสมญาว่า “เสือดำ” (Black Panthers) ผลงานระเบิดพลีชีพทั้งหมดเป็นฝีมือของสตรีทมิฬถึงร้อยละ 30 – 40 ปฏิบัติการของกลุ่ม LTTE ดังกล่าวทำให้มีทหาร ข้าราชการ นักการเมือง และผู้นำระดับสูงเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธี (Rajiv Gandhi) ของอินเดีย ซึ่งถูกฆาตกรรมโดยวิธีระเบิดพลีชีพในเขตรัฐทมิฬนาฑูใน ค.ศ. 1991 ประธานาธิบดีรณสิงห์ เปรมดาสา (Ranasinghe Premadasa) ของศรีลังกาถูกระเบิดพลีชีพจนถึงแก่กรรมใน ค.ศ. 1993 นอกจากนี้ประธานาธิบดี จันทริกา กุมารตุงคะ (Chandrika Kumaratunga) ก็ถูกระเบิดพลีชีพของกลุ่ม LTTE ใน ค.ศ. 1999 จนต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งด้วย

วิธีการประชาสัมพันธ์ กลุ่มทมิฬอีแลมใช้เครือข่ายของกลุ่มชนชาติทมิฬ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลกเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ถึงเหตุผลและความจำเป็นของการแบ่งแยกดินแดนออกจากประเทศศรีลังกาที่ปกครองโดยรัฐบาลสิงหล รวมทั้งความโหดร้ายของกองทัพศรีลังกาที่กระทำทารุณกรรมต่อชาวทมิฬผู้บริสุทธิ์ วิธีการที่สำคัญ ได้แก่การเผยแพร่จากสื่อมวลชนของชาติตะวันตก และออสเตรเลียซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้อ่านจำนวนมาก เช่น นิตยสาร *Time* ที่ตีพิมพ์รายงานฉบับเสริมพิเศษ (Special Supplementary) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของประเทศศรีลังกา ค.ศ. 1998 ซึ่งกล่าวติเตียนการบริหารประเทศของรัฐบาลสิงหล และเผยแพร่ข้อมูลความพยายามของกลุ่มทมิฬอีแลม¹⁵ อนึ่งกลุ่ม LTTE ยังมีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนในวารสาร *National Geography* นอกจากนี้สำนักข่าว BBC และ CNN ซึ่งเป็นสำนักข่าวระหว่างประเทศที่ทรงอิทธิพลก็เสนอข่าวในด้านบวกของกลุ่มทมิฬในศรี

¹¹ *The Child bombers of – Sri Lanka. BBC World : South Asia, 25 July 1998*

¹² BBC NEWS. *The child bombers of Sri Lanka. (July 28, 1998)*

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/139757.stm

¹³ Yoram Schweitger. *Suicide Terrorism : Development & Characteristics*

<http://www.lankalibrary.com>

¹⁴ Tim Eilllott. *Sri Lanka – a land in ruin. http://www.lankalibrary.com*

¹⁵ Kamalika Pieris. *Tamil separatism and its propaganda. http://www.lankalibrary.com*

ลังกาด้วย ดังนั้นฝ่ายสิงหลจึงมองว่าการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นฝีมือการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายทมิฬที่แลมที่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนในหลายประเทศ

นอกจากนั้นนักวิชาการชาวทมิฬจำนวนมากยังเขียนหนังสือและบทความทางวิชาการที่แสดงถึงความเป็นมาของปัญหาทมิฬที่แลมให้ชาวโลกทราบด้วย ปัจจุบันพวกทมิฬได้เผยแพร่บทความที่สะท้อนความคิดของตนทางสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น <http://www.Tamilnation.org> และ <http://www.eelam.com> ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวของกลุ่มทมิฬโดยตรง อนึ่งการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มทมิฬยังรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วย

ปัจจัยส่งเสริมการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬที่แลม

วิธีการต่อสู้หลากหลายรูปแบบของกลุ่มทมิฬทำปัญหาทมิฬที่แลมในศรีลังกายืดเยื้อและไม่พบข้อยุติ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬที่แลม คือ การระดมทุนต่อสู้ของกลุ่ม LTTE และการสนับสนุนจากต่างประเทศ

การระดมทุนต่อสู้ของกลุ่มทมิฬ LTTE

ตั้งแต่ ค.ศ. 1987 กลุ่ม LTTE มีอิทธิพลควบคุมคาบสมุทรจาฟฟนาและดินแดนอื่นๆ ทางตอนเหนืออย่างเต็มที่ จึงสามารถระดมเงินทุนด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้มีเงินทุนมากเพียงพอที่จะยื่นหยัดต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพ วิธีการระดมทุนที่สำคัญได้แก่ การจัดเก็บภาษี การเรียกรไ้เงินสนับสนุนและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย

การจัดเก็บภาษีเป็นวิธีระดมทุนที่สำคัญที่สุดของกลุ่ม LTTE เงินภาษีจัดเก็บจากชาวทมิฬทุกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตอิทธิพลของตน ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของศรีลังกา จำนวนเงินที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัว เช่น ครอบครัวที่มีทรัพย์สินมากก็มีภาระต้องจ่ายภาษีมาก นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการอพยพออกไปจากเขตปกครองของกลุ่ม LTTE ต้องทิ้งทรัพย์สินของตนไว้ให้กับ LTTE และไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่อผู้อื่น¹⁶

การเรียกรไ้เงินเป็นอีกวิธีหนึ่งที่พวก LTTE สามารถระดมทุนได้จำนวนมาก พวกเขาเรียกกรั้เงินสนับสนุนจากชาวทมิฬที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก แคนาดา และออสเตรเลีย โดยเฉลี่ยผู้ลี้ภัยชาวทมิฬที่พำนักในประเทศแถบยุโรปตะวันตกมีภาระต้องจ่ายเงินให้แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเดือนละ 60 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บางครอบครัวในแคนาดาได้รับจดหมายเรียกกรั้

¹⁶ Mackenzie Institute. Funding terror :The Liberation Tigers of Tamil Eelam and their Criminal Activities in Canada and the Western World. <http://www.lankalibrary.com>

เงินเรียไกรจำนวนมากร¹⁷ นอกจากนั้นกลุ่ม LTTE ยังเรียกร้องเงินค่าคุ้มครองจากญาติของชาวทมิฬในเขตอิทธิพลของตนที่พำนักอยู่ต่างประเทศอีกด้วย

อนึ่งกลุ่ม LTTE ยังมีรายได้จากการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆ รายได้จำนวนมหาศาลมาจากการลักลอบขนสินค้าเถื่อนเข้าประเทศศรีลังกา และการค้ายาเสพติด¹⁸ การลักลอบขนสินค้าเถื่อนเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่ทำรายได้มหาศาลให้กับกลุ่ม LTTE โดยได้รับความช่วยเหลือจากพวกทมิฬชาตินิยมในเขตรัฐทมิฬนาฑูของอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางของสินค้าเถื่อน จุดลักลอบขนสินค้าเถื่อนเข้าประเทศคือ เมืองท่าหลายแห่งในเขตคาบสมุทรจาฟฟนาซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่ม LTTE ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสิงหลไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ สินค้าเถื่อนที่นำเข้าได้แก่ สุรา ยาสูบ ฟิล์มถ่ายภาพ เครื่องประดับ และอาวุธสงคราม ในทศวรรษ 1980 กลุ่ม LTTE เริ่มทำธุรกิจลักลอบนำยาเสพติดประเภทเฮโรอีนและฝิ่นจากอินเดียและปากีสถานเข้าไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในประเทศเนเธอร์แลนด์และอิตาลี ปัจจุบัน ธุรกิจนี้เป็นรายได้สำคัญของกลุ่ม LTTE¹⁹ นอกจากนี้กลุ่ม LTTE ยังทำธุรกิจลักลอบขนชาวทมิฬที่ต้องการลี้ภัยไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้สร้างภาระให้กับประเทศที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ประเทศเหล่านี้ซึ่งเคยสนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่มทมิฬอีแลมได้เปลี่ยนนโยบายของตนในเวลาต่อมา

การสนับสนุนจากต่างประเทศ

กลุ่มทมิฬอีแลมได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากรัฐบาลอินเดียและประเทศตะวันตก รัฐบาลอินเดียให้การสนับสนุนแก่กลุ่มทมิฬอีแลมเพราะต้องการเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากชาวทมิฬในเขตรัฐทมิฬนาฑู ที่มีความผูกพันกับพวกทมิฬในศรีลังกาซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และต้องการกดดันรัฐบาลศรีลังกาให้ยอมรับสถานะของอินเดียในฐานะผู้นำของภูมิภาคเอเชียใต้ เหตุผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียของนางอินทิดา คานธีสนับสนุนการต่อสู้ของพวกทมิฬอีแลม ซึ่งมีทั้งความช่วยเหลือทางการเงิน อาวุธยุทโธปกรณ์ อาหารยารักษาโรค และยุทธศาสตร์การสู้รบซึ่งมีค่ายฝึกหัดทหารให้แก่พวกทมิฬทั้งในเขตจาฟฟนาและรัฐทมิฬนาฑู ความช่วยเหลือดังกล่าวได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1987 เมื่อเรือรบของศรีลังกาสามารถสกัดจับเรือลำเลียงความช่วยเหลือของอินเดียที่ส่งมายังจาฟฟนาได้

ต่อมาในปีเดียวกันนั้นรัฐบาลอินเดียได้เสนอให้รัฐบาลศรีลังการ่วมเจรจาสันติภาพ และมีกลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่เรียกว่า Indo – Sri Lankan Peace Accord, 1987 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ รัฐบาลศรีลังกายินยอมให้รัฐบาลอินเดียส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ (Indian Peace Keeping Force

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

= IPKF) เข้าไปในเขตสู้รบระหว่างกองทหารของรัฐบาลสิงหลและกลุ่ม LTTE เพื่อควบคุมการหยุดยิงระหว่าง 2 ฝ่าย การเข้าแทรกแซงปัญหาของอินเดียในศรีลังกาครั้งนี้ รัฐบาลอินเดียดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ รัฐบาลศรีลังกาต้องไม่ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายของวิทยุเสียงอเมริกาของสหรัฐอเมริกา และต้องไม่อนุญาตให้เรือรบของต่างประเทศใช้ท่าเรือของประเทศศรีลังกาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศอินเดีย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ศรีลังกาต้องไม่อนุญาตให้เรือรบของสหรัฐอเมริกาใช้ท่าเรือของประเทศตนเอง²⁰ อย่างไรก็ตามรัฐอินเดียตัดสินใจแก้ปัญหานี้โดยไม่ได้ปรึกษากลุ่ม LTTE ทำให้พวกนี้ไม่ยินยอมวางอาวุธและกลายเป็นปฏิปักษ์กับกองกำลังของอินเดีย ที่สำคัญเป็นสาเหตุที่ทำให้พวก LTTE ตัดสินใจลอบสังหารนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธีของอินเดีย²¹ ด้วยวิธีการระเบิดแบบพลีชีพใน ค.ศ. 1991 เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้รัฐบาลอินเดียยุติการสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่ม LTTE และประกาศคว่ำบาตรกลุ่ม LTTE รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนี้ในเขตรัฐทมิฬนาฑู ตั้งแต่ ค.ศ. 1992

นอกจากอินเดียแล้ว ประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือก็ให้การสนับสนุนกลุ่มทมิฬอีแลมเช่นกัน เนื่องจากประเทศเหล่านั้นซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาสิทธิมนุษยชนพากันเห็นใจชาวทมิฬที่ถูกกดขี่และถูกทำร้ายจากการจลาจลของชาวสิงหลหัวรุนแรง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ในทศวรรษ 1980 ประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดาและสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยชาวทมิฬเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศของตน อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาประเทศเหล่านั้นพบว่าชาวทมิฬลี้ภัยที่พำนักอยู่ในประเทศของตนได้สร้างปัญหาและรวมกลุ่มก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศ การปลอมบัตรเครดิต บัตรประชาชน พาสปอร์ตและวีซ่าให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวทมิฬ รวมทั้งการข่มขู่และกรรโชกทรัพย์จากผู้ลี้ภัยชาวทมิฬเพื่อส่งเงินให้กับกลุ่ม LTTE อนึ่งการที่กลุ่ม LTTE ใช้วิธีการก่อการร้าย โดยเฉพาะการสังหารฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการระเบิดพลีชีพอย่างโหดร้าย รวมทั้งการนำเยาวชนมาฝึกหัดปฏิบัติการก่อการร้าย ก็ทำให้ประเทศต่างๆ ที่เคยสนับสนุนกลุ่ม LTTE ยุติความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้มีการเจรจาด้วยสันติวิธีที่สำคัญยังประกาศว่ากลุ่ม LTTE เป็นองค์กรก่อการร้ายสากลที่ควรประณาม การเปลี่ยนนโยบายของประเทศเหล่านี้ทำให้กลุ่ม LTTE ยอมเจรจาและประกาศหยุดยิงในต้นทศวรรษ 2000

²⁰ Thanjai Nalankilli. *Who Made Indian Prime Minister the Lord Emperor of Sri Lanka?*

<http://www.geocities.com/tamiltribune>

²¹ KT Rajasingham. *Sri Lanka : The Untold Story ; Rajiv Gandhi's assassination.*

<http://www.lankalibrary.com>

ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของรัฐบาลศรีลังกา

กลุ่ม LTTE สามารถต่อสู้กับกองทัพของรัฐบาลสิงหลได้นานถึง 2 ทศวรรษโดยที่กองทัพของฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนได้โดยเด็ดขาด ความยืดหยุ่นของปัญหาทมิฬอีแลมนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาของรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ นักการเมืองขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา ความผิดพลาดในด้านยุทธวิธีของฝ่ายทหาร และการใช้อำนาจรั้งหลวง²²

ประเด็นแรก นักการเมืองในรัฐสภาของศรีลังกาในช่วงแรกๆ ไม่จริงจังแก้ปัญหาเพราะนักการเมืองบางกลุ่มเกรงว่าจะกระทบกับฐานเสียงของชนกลุ่มน้อยที่สนับสนุนตนอยู่หากใช้มาตรการเด็ดขาดกับกลุ่มทมิฬอีแลม ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนให้ใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา ส่วนนักการเมืองเสียงข้างมากที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวสิงหลหัวรุนแรงก็ละเลยการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางรัฐสภา เพราะเกรงว่าชาวสิงหลเหล่านั้นจะไม่พอใจหากยินยอมให้มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ทำให้ปัญหาทมิฬอีแลมยืดเยื้อและบานปลายจนไม่อาจประนีประนอมกันได้

ประเด็นที่ 2 ฝ่ายทหารสิงหลดำเนินยุทธวิธีที่ผิดพลาดในการปราบปรามพวก LTTE ซึ่งใช้วิธีการแบบกองโจร โดยฝ่ายทหารรัฐบาลไม่ยอมปรับแผนการรบ นอกจากนั้นการที่กองทัพเรือของรัฐบาลไม่สามารถสกัดกั้นเรือลำเลียงของฝ่ายกบฏ และปล่อยให้กลุ่ม LTTE มีกองทัพเรือของตนเอง ซึ่งนับเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเดียวในโลกที่มีเรือรบของตน ทำให้กลุ่มนี้มีศักยภาพที่เข้มแข็งจนยากแก่การปราบปรามการลักลอบขนอาวุธยุทโธปกรณ์และสินค้าเถื่อน

ประเด็นสุดท้าย การใช้อำนาจรั้งหลวงในทุกหน่วยงานของรัฐรวมทั้งภายในกองทัพของศรีลังกา ทำให้มีการลอบนำข้อมูลลับของกองทัพไปให้กับกลุ่ม LTTE ที่ใช้วิธีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักการเมืองในรัฐสภายังรับสินบนในการลงมติเพื่อแก้ปัญหาทมิฬอีแลมด้วย

ผลกระทบจากปัญหาทมิฬอีแลม

ปัญหาทมิฬอีแลมสร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชาชนและประเทศศรีลังกา ดังนี้

ผลกระทบต่อประชาชน

ปัญหาทมิฬอีแลมส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกเชื้อชาติอยู่หลายประการ

²² Australian Centre for Sri Lanka Unity. *Fifteen Years of Separatist Terrorism in Sri Lanka*. op.cit.

ประการแรก สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นยาวนานทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 65,000 คน ในจำนวนนี้เป็นพลเรือนถึง 3 ใน 4 นอกนั้นยังมีผู้พิการอีกจำนวนมาก²³

ประการที่ 2 ประชาชนนับล้านคนต้องสูญเสียทรัพย์สินและต้องลี้ภัย ชาวสิงหลจำนวนมากและชาวมุสลิมที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางภาคเหนือและตะวันออกของศรีลังกาต้องละทิ้งถิ่นฐานและทรัพย์สินของตนเพราะถูกกลุ่ม LTTE ครอบงำ ในขณะที่ชาวทมิฬจำนวนมากที่อยู่ทางตอนใต้และภาคตะวันตกของประเทศก็ถูกชาวสิงหลหัวรุนแรงทำร้ายอย่างทารุณจนต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่นอกประเทศ นอกจากนี้ชาวทมิฬในเขตปกครองของพวก LTTE ซึ่งเป็นสนามรบของสงครามกลางเมืองจำนวนไม่น้อยได้พากันลี้ภัยไปอยู่นอกประเทศ โดยผู้ลี้ภัยในต่างประเทศจำนวนมากมีชีวิตยากลำบาก เช่น ผู้ลี้ภัยชาวทมิฬจำนวน 65,000 คนต้องกระจายอยู่ในค่ายอพยพ 105 แห่ง ในรัฐทมิฬนาฑูของอินเดียซึ่งมีสภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะ คนเหล่านี้ต่างต้องกลับบ้านเพื่อดำรงชีวิตตามปกติ²⁴

ประการที่ 3 ชาวศรีลังกาจำนวนมากโดยเฉพาะพวกทมิฬถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ทั้งจากการข่มเหงรังแกของทหารสิงหลที่เข้าปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเขตจافฟนา จากชาวสิงหลหัวรุนแรงที่ก่อจลาจลทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ จากกลุ่ม LTTE ที่บังคับให้ชาวทมิฬสนับสนุนการปฏิบัติการของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนรวม ทั้งบังคับใช้กฎหมายของตนที่ออกมาใหม่ ห้ามไม่ให้ชาวทมิฬและชาวมุสลิมในเขตของตนร่วมมือกับรัฐบาลในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนห้ามไม่ให้พนักงานสื่อพิมพ์ชาวทมิฬที่อยู่ในเขตของตนรายงานข่าวตามความเป็นจริงและวิพากษ์วิจารณ์กลุ่ม LTTE²⁵

ประการที่ 4 ปัญหาที่กลุ่ม LTTE บังคับให้นำเยาวชนไปร่วมฝึกอาวุธและสอนให้ต่อสู้ก็เป็นผลกระทบสำคัญต่อพัฒนาการของเยาวชนศรีลังการวมทั้งการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ประการสุดท้าย ชาวศรีลังกาโดยรวมมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นเพราะรัฐบาลเก็บภาษีสูงมากเพื่อนำไปใช้ในการทำสงคราม ส่วนพวกทมิฬก็ถูกขูดรีดภาษีอย่างหนักจากกลุ่ม LTTE เช่นกัน ชาวศรีลังกาทุกเชื้อชาติจึงไม่มีโอกาสหลีกเลี่ยงสภาวะดังกล่าว กล่าวได้ว่าปัญหาทมิฬที่แฉกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยรวม

²³ Udaya Rajapaksa and Jagath Siriwardena. *Sri Lanka : A Hard Time*.

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN007056.pdf>

²⁴ BBC NEWS *Tamil refugees unclear about return* <http://news.bbc.co.uk>, 6 January 2003.

²⁵ Karin Deutsch Karlekar. *Sri Lanka*.

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN016207.pdf>

ผลกระทบต่อประเทศศรีลังกา

การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลสิงหลและกลุ่มทมิฬที่แลมส่งผลกระทบลำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ด้านการเมือง ปัญหาทมิฬที่แลมทำให้ประเทศศรีลังกาขาดเสถียรภาพทางการเมือง นักการเมืองกลุ่มต่างๆ ไม่สามารถปรองดองกันในการแก้ปัญหา เนื่องจากนักการเมืองบางกลุ่ม ต้องการเสียงสนับสนุนจากกลุ่มสิงหลหัวรุนแรงที่ต่อต้านพวกทมิฬและมีอิทธิพลต่อคะแนนเสียงทางการเมือง นอกจากนี้รัฐบาลของพวกสิงหลยังขาดอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ กลุ่ม LTTE ยึดครองเพราะกลุ่ม LTTE ได้ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทน รวมทั้งระบบตำรวจ ตุลาการ และกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา อนึ่งรัฐบาลศรีลังกายังขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่ม LTTE เนื่องจากผู้นำระดับสูงของศรีลังกา เช่น ประธานาธิบดีเปรมดาสา (Premadasa) ก็ยังถูกลอบฆาตกรรมด้วยวิธีการระเบิดพลีชีพ ส่วนประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงกะ ก็ต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งจากระเบิดของกลุ่ม LTTE ในขณะที่บรรณรักษ์หาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีประจำ ค.ศ. 2000 นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองระดับสูง รวมทั้งข้าราชการจำนวนมากที่ถูกฆาตกรรมด้วยวิธีการลอบสังหารของกลุ่มทมิฬเช่นกัน เป็นเหตุให้รัฐบาลศรีลังกาประกาศกฎอัยการศึกอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะเมื่อฐานทัพอากาศและสนามบินนานาชาติในกรุงโคลอมโบเมืองหลวงของประเทศถูกลอบก่อวินาศกรรมใน ค.ศ. 2001.²⁶ จนเป็นเหตุให้เครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์ได้รับความเสียหาย

ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทมิฬที่แลมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก รัฐบาลศรีลังกาไม่สามารถจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่ยึดครองของกลุ่ม LTTE ในขณะที่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมสูงมาก เช่น การบำรุงกองทัพที่มีทหารอาชีพจำนวนมาก การจัดซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเครื่องบินและเรือรบประสิทธิภาพสูงเพื่อปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขไปรษณีย์ ตลอดจนถนนหนทางต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองอันยาวนานระหว่างรัฐบาลและกลุ่ม LTTE อนึ่งปัญหาการก่อการร้ายของกลุ่ม LTTE ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศศรีลังกา รวมทั้งเขตเมืองหลวงซึ่งถูกก่อวินาศกรรมหลายครั้งและเมืองแคนดี้ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้ว หรือศูนย์รวมของชาวพุทธทั่วประเทศ ก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศอย่างรุนแรงและทำให้เกิดปัญหาการว่างงานโดยทั่วไป

ด้านสังคม สภาพสังคมของศรีลังกาได้รับผลกระทบจากปัญหาการทำสงครามแบ่งแยกดินแดนอย่างมาก เช่น เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม การ

²⁶ Udaya Rajapaksa and Jagath Siriwardena. *Sri Lanka : A Hard Time*. op.cit.

ขาดแคลนสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล เนื่องจากรัฐบาลมีงบประมาณจำกัด เพียงร้อยละ 1.4 ของรายได้เฉลี่ยประชากรทั่วประเทศ²⁷ นอกจากนี้สังคมศรีลังกายังมีปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่แพร่หลายทั้งในกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการบางกลุ่มด้วย

ผลกระทบจากปัญหาที่มีเชื้อเพลิงที่ขาดแคลนและยาวนานต่อเนื่องดังกล่าว ทำให้ประชาชนศรีลังกากลุ่มต่างๆ พากันเรียกร้องสันติภาพ ประกอบกับกลุ่ม LTTE ก็ถูกกดดันจากนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งมีความเห็นใจชาวทมิฬมาตลอดและยอมให้กลุ่มทมิฬตั้งสำนักงานระหว่างประเทศหรือสำนักงานใหญ่ของตนที่กรุงลอนดอน ได้ประกาศใน ค.ศ. 2001 ว่า LTTE เป็นกลุ่มก่อการร้าย ส่วนสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากการก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ก็ประกาศต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ ทำให้กลุ่ม LTTE ยอมประกาศหยุดยิงและเข้าร่วมการประชุมสันติภาพ

การเจรจาเพื่อสันติภาพในศรีลังกา

การอพยพพลัดถิ่นของชาวทมิฬในศรีลังกาไปยังทวีปต่างๆ ทำให้เครือข่ายของกลุ่ม LTTE ขยายอยู่ทั่วโลก และก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของประเทศที่ชาวทมิฬเหล่านั้นพำนักอยู่ ประกอบกับวิธปฏิบัติการณ์ของกลุ่ม LTTE ที่มีความรุนแรงและโหดร้ายมากขึ้น รวมทั้งมีการนำเยาวชนทมิฬเข้ามาร่วมในกองทัพเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทำให้นานาชาติพากันกดดันให้มีการเจรจาระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อยุติปัญหา

ก่อนที่นานาชาติจะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1995 รัฐบาลสิงคโปร์และกลุ่มทมิฬที่ีแฉกต่างยินยอมให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย แต่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากฝ่าย LTTE ไม่ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาล จึงมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1997 ฝ่าย LTTE สามารถก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ในกรุงโคลอมโบเมืองหลวงของศรีลังกา รวมทั้งเคลื่อนกำลังเข้าโจมตีตามท้องถนนในเมืองหลวงแห่งนี้ด้วย²⁸ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะพยายามเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้แต่ละจังหวัดมีอำนาจปกครองตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงดินแดนที่อยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของพวก LTTE ด้วย แต่กลุ่มสิงห์หัวรุนแรงไม่เห็นด้วย โดยอ้างว่าการให้สิทธิปกครอง

²⁷ Ibid.

²⁸ BBC NEWS. *Sri Lanka How Ethnic Tensions Grew* January 28, 1998.

ตนเองแก่พวกทมิฬที่แลมจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่ม LTTE ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ดังนั้น ข้อเสนอของนางจันทริกา กุมารตุงคะจึงไม่นำไปสู่การปฏิบัติ

ใน ค.ศ. 2001 นายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงหะ (Ranil Wickremesinghe) จากพรรค UNP ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมของประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะแห่งพรรค SLEP ได้ผลักดันให้มีการเจรจากับฝ่าย LTTE เพื่อขอหยุดยิง ซึ่งมีผลบังคับในปลายปีนั้น ต่อมาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 ฝ่ายรัฐบาลและ LTTE ได้ตกลงลงนามในบันทึกช่วยจำเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการหยุดยิง (Sri Lanka Monitoring Mission) หรือ SLMM คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย คือ ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และไอซ์แลนด์ SLMM มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 60 คน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโคลัมโบ และมีสำนักเขตอีก 6 แห่งซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกของศรีลังกา คณะกรรมการชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ ค.ศ. 2002 ทำให้การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายยุติลงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

อย่างไรก็ตามการเจรจาสันติภาพระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลง แม้มีหลายประเทศ เช่น นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และไทยเสนอเป็นเจ้าภาพในการประชุมสันติภาพระหว่าง 2 ฝ่าย เนื่องจากฝ่าย LTTE ยังไม่ยอมรับข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาล นอกจากนี้ทางฝ่ายรัฐบาลเองก็มีข้อขัดแย้งในรัฐบาลผสมระหว่างประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะและนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงหะซึ่งถูกกล่าวหาว่าอ่อนข้อให้กับฝ่าย LTTE ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2003 ประธานาธิบดีจันทริกา กุมารตุงคะได้ยึดอำนาจนายกรัฐมนตรีและประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังจากนั้นได้ร่วมกับกลุ่มหัวรุนแรงหรือพรรค JVP จัดตั้งรัฐบาล ทำให้การเจรจาเรื่องสันติภาพกับฝ่าย LTTE ไม่คืบหน้าแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ประเทศศรีลังกาประสบภัยพิบัติจากคลื่นใต้น้ำสึนามิ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30,000 คนและพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นเขตอิทธิพล ของกลุ่ม LTTE ทั้ง 2 ฝ่ายจึงต้องหันไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประสบอยู่ หนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ทุกฝ่ายต้องรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา²⁹ และน่าจะทำให้ทุกฝ่ายยอมหันหน้าเจรจากันเพื่อแบ่งสรรเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็นหนทางที่ทำให้เกิดการร่วมมือกันและเป็นลู่ทางสันติภาพในอนาคต

ปัญหาทมิฬที่แลมซึ่งจุดรั้งไม่ให้ประเทศศรีลังกามีโอกาสพัฒนาให้ทันตามประเทศอื่นๆ ยังไม่สามารถยุติได้ง่ายตรงที่ทุกฝ่ายยังไม่ยอมรับว่า แต่ละสังคมล้วนมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ซึ่งประชากรแต่ละกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ หากได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม

²⁹ BBC NEWS. *Sri Lanka Leader Gambles on Tsunami Aid.*

บรรณานุกรม

- Amarasekara, Gunadasa. *The Tamil problem*. Retrieved June 13, 2005,
from <http://www.lankalibrary.com>
- Australian Centre for Sri Lankan Unity. *Fifteen Years of Separatist Terrorism in Sri Lanka*.
An ACSLU Statement Issued on 20 January 1997. Retrieved June 25, 2005,
from <http://www.lankalibrary.com>, <file://A:\WWW> Virtue Library - Sri
Lanka_files\acsl37.htm
- BBC NEWS.** *Country profile: Sri Lanka*. Retrieved June 6, 2005,
from <http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/world...>
- . *Full Text: Tamil Tiger proposals*. Retrieved June 6, 2005,
from <http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/world...>
- . *Sri Lanka – how ethnic tensions grew*. (January 28, 1998) Retrieved June 6, 2005,
from http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/sri_lanka/50926.stm
- . *Sri Lanka leader gambles on tsunami aid*. Retrieved June 7, 2005, from
<http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/south...>
- . *Tamil refugees unclear about return*. Retrieved June 6, 2005,
from http://news.bbc.co.uk/1/low/world/south_asia/2632505.stm
- . *The child bombers of Sri Lanka*. (July 28, 1998) Retrieved June 6, 2005, from
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/139757.stm
- . *Timeline: Sri Lanka A chronology of events*, Retrieved June 6, 2005,
from http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1166237.stm
- Bilodeau, Alex. *The Struggle for Tamil Eelam: Summarised Chronology of the Sri Lankan
Conflict*. Retrieved June 11, 2005, from
<http://www.tamilnation.org/tamileelam/chronology.htm>
- Elliott, Tim. *Sri Lanka – a land in ruin*. Retrieved June 14, 2005,
from <http://www.lankalibrary.com>
- Ethnic Groups*. Retrieved June 25, 2005, from <http://countrystudies.us/sri-lanka>, <file://A:\Sri>
Lanka - Ethnic Groups.htm
- Karlekar, Karin Deutsch. *Sri Lanka*. Retrieved June 6, 2005, from

<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN016207.pdf>

Mackenzie Institute. *Funding terror: The Liberation Tigers of Tamil Eelam and their Criminal Activities in Canada and the Western World*. Retrieved June 9, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

Nalankilli, Thanjai. *Who Made Indian Prime Minister the Lord Emperor of Sri Lanka?* Retrieved June 13, 2005, from <http://www.geocities.com/tamiltribune>

Pieries, Kamalika. *Tamil separatism and its propaganda*. Retrieved June 13, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

Rajapaksha, Udaya and Jagath Siriwardena. *Sri Lanka: A hard time*. Retrieved June 8, 2005, from <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN007056.pdf>

Rajasingham, K T. *Sri Lanka: The Untold Story; Rajiv Gandhi's assassination*. Retrieved June 14, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

Ranwella, S. *The So – called Tamil Kingdom of Jaffna*. Retrieved June 9, 2005, from <http://www.infolanka.com/org/srilanka/hist/hist4.html>

Ratnayake, K. *British ban on LTTE strengthens Sinhalese extremists in Sri Lanka*. (March 15, 2001) Retrieved June 13, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

Sathananthan, S. *Conflict Resolution in Sri Lanka: Problems, Prospects*. Retrieved June 15, 2005, from <http://www.Sangam.org/ANALYSIS/Satha8800.htm>

Schweitzer, Yoram. *Suicide Terrorism: Development & Characteristics*. April 21, 2000, Retrieved June 7, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

SLMM. Retrieved June 16, 2005, from <http://en.wikipedia.org/wiki/SLMM>

Wikipedia, the free encyclopedia. *Ethnic conflict in Sri Lanka*. Retrieved June 10, 2005, from http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_conflict_in_sri_Lanka

----- *Tamil people*. Retrieved June 11, 2005, from http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_people

WWW Virtue Library-Sri Lanka. *New Delhi & the Tamil Struggle: India Bans LTTE*, 1992.

Retrieved June 13, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>

----- . *People and Ethnic Groups*. Retrieved June 15, 2005, from <http://www.lankalibrary.com>